
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  ประจ าปี ๒๕61 
วันที่  28  กันยายน  ๒๕61   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1)  
3.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง  
5.นายก าจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
6.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
7.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง
8.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
9.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
10.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
11.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
12.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
13.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ้านค่าย 
14.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
15.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
16.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
17.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
18.นายเดชา บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
     (ลาป่วย) 
2.นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
     (ลาป่วย) 
3.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
4.นายสุจินต์  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
     (ลากิจ) 
5.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
6.นายนิรันดร์   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
7.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
 
 

 
8.นายไพรวัลย์… 
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8.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓  อ.บ้านฉาง 
     (ลาป่วย) 
9.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
     (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตต ิ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายโชดก  วิริยะพงษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายอดิศักดิ ์ ทองจันทร์แก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
9.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ.  
10.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหน้าส านักปลัด อบจ. 
11.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
12.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง   
13.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
14.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
15.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
16.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณ ี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
17.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
18.นางสาวศศินา จรรยารักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
19.นายน าพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

20.นางอมร  สอนเกิดสุข  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
21.นางสาวดาลัด แสงทอง   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
22.นายกฤษฎา  บุญญนรังษ ี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
23.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
24 .นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
25.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
26.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
27.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
 
 

28.นายกรกฎ… 
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28.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
29.นายอนันต์  อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
30.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 
31.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
32.นางรุ่งนภา  แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
33.นางขวัญสุดา  เทียนศร ี  นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
34.นางสาวปิยวรรณ แรงจบ   ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
35.นางสาวสุวรรณา มาด ี  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ 
36.นายนุกูล  นาคะเกต ุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ 
37.นายสมพงษ ์ บุตรสายน้ า  นายช่างโยธาอาวุโส 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น 
38.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 
39.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
40.นางวริยา  เวทวงศ์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการในต าแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
41.นางผ่องพรรณ  เศรษฐประเสรฐิ  นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
42.นางสาวณัฐณิชา  คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
43.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๊ก   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
44.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
45.นางธีระนันท์  ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
46.นางสาวน้ าเพชร กล่อมเกลี้ยง  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
47.นายประเวชร์ เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต์ 
48.นางสาวสกาวกาญจน์ วงเวียน   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
49.นายอุบล  แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
50.นายทศพล  ภิรมจิตร์   พนักงานขับรถยนต์ 
51.นางจันทร์ทรา โสภา    หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  14.30  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อ ๒๕      
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ .  ๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่ อ  และอยู่ ในห้องประชุม          

จ านวน.......17....... คน ครบองค์ประชุม  
 
 
 

เรียนเชิญ... 
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เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก ์

เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ   จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก  

เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ดังนั้นเพ่ือประโยชน์แห่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้นัดประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕61 ในวันนี้    
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ 
ของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕61  

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ         

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ วันนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่องนะครับ เรื่องแรก เนื่องด้วยรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2         

ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561  ไม่สามารถน าเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองเพ่ือให้สภาฯ รับรองได้ เนื่องจากมีเวลาในการจัดท ากระชั้นชิด และก่อนที่
จะน าเสนอต่อสภาฯ ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และ
แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ งวัน            
จึงไม่สามารถน าเสนอต่อสภาฯ ในครั้งนี้ได้     

         จึงขอน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในคราวต่อไป 
เรื่องที่สอง เนื่องด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้รับหนังสือของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ด่วนที่สุด  ที่ รย 51003.2/6290 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2561  เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) กรณียังมิได้    
ก่อหนี้ผูกพัน 
    ขอเชิญ  นายก อบจ.ระยอง  ชี้แจงครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีความประสงค์เสนอญัตติด่วนเรื่อง          
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งเป็นญัตติ     
ที่มิได้เสนอล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง   ไดโ้ปรดพิจารณาเห็นชอบให้บรรจุเข้าในวาระการประชุมสภาฯ ในคราวนี้ครับ  

 
นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ขอเสนอญัตติด่วนเรื่อง ขออนุมัติ
ประธานสภาฯ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายจ่ายค้างจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาท้องถิ่น ที่มิได้เสนอ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร  ผมเห็นว่าญัตติที่ เสนอมานี้มีความจ าเป็นเร่งด่วน และเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ซึ่งสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้
อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 38 (3),(6) และข้อ 27         
จึงขอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในคราวนี้  และขอเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุม
จากเดิม 9 วาระ  เปลี่ยนเป็น 10 วาระครับ             
  ขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับใหม่  และญัตติที่เสนอ   
เข้ามาใหม่ให้ที่ประชุมได้พิจารณา ด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561) 
กรณีก่อหนี้ผูกพัน  

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
เลขานุการสภาฯ และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ.2558  
ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปิยะ ปิตุเตชะ  มอบนายกิตต ิเกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที ่2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) กรณีก่อหนี้ผูกพัน 

  ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
จึงได้ตรวจสอบการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2560 (กรณีท่ีกันเงินไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) แล้ว 

 

ปรากฏว่า… 
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ปรากฏว่ ามี โ ครงการที่ ไม่ สามารถเบิกจ่ าย ได้ทัน ในปี งบประมาณ พ .ศ .  2561                  
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงรวบรวมโครงการ มาเพ่ือขออนุมัติ       
ขยายเวลา เบิกจ่ ายเงินต่อสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดระยอง ต ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 57 วรรคสอง จ านวน          
3 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนภายในพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) เป็นเงิน 13,046,250 บาท 
  2. โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนที่โรงเรียนระยองวิทยาคม ต าบล    
ท่าประดู่ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเงิน 2,530,520 บาท 
  3. โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านดอน หมู่ที่ 4 ต าบล
เชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเงิน 9,315,000 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,891,770.-บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน-     
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการขอขยายเวลา       
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561) 
  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองได้พิจารณาอนุมัติ  ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ 
ผมขออภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับญัตตินี้นะครับ เนื่องจากงบประมาณของ 3 โครงการนี้ที่มา  
ขอขยายเวลาเบิกจ่ายในครั้งนี้ เป็นโครงการที่อยู่ในงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งทางฝ่ายบริหาร     
ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายมาในปี 2561 แล้วนะครับ ซึ่งทางสภาฯ ก็ได้เห็นชอบนะครับ 
ขณะนี้เหลือ 3 โครงการ ทั้ง 3 โครงการนี้ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว แต่ว่ายังไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ครบนะครับ เราจึงจ าเป็นต้องกันเงินเอาไว้ ซึ่งการกันเงินครั้งนี้ เราจะกันได้อีก 6 เดือน   
ถ้าหลังจากนี้เราจะต้องไปขออนุญาตจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการขยายเวลาอีกรอบหนึ่ง 
ซึ่งครั้งนี้จะเป็นอ านาจสภาฯ ขยายได้อีก 6 เดือนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม 
   ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
   มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......17.......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561) กรณี  
ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

      สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561) กรณี 
ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) กรณีก่อหนี้ผูกพัน    

อนุมัติ       จ านวน ........15.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .........2.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 

ข้อ 5๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่  2  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖1 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  พร้อมขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้  
 โอนลด 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- ประเภท ค่าใช้สอย   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  กองแผนและงบประมาณ 
 
 

โอนลด... 
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แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

ภายในพ้ืนที่โรงเรียนบ้านพยูน 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   กองคลัง 
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   ค่าจัดซื้อชุดรับแขก 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน 3 รายการ 

1. ค่าจัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้า 
2. ค่าจัดซื้อคูลเลอร์สแตนเลส 
3. ค่าจัดซื้อตู้เย็น 

- ประเภท ค่าครุภัณฑ์อ่ืน     ค่าจัดซื้อทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ า 
พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์การเกษตร   จ านวน 2 รายการ 
 1.  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 
 2. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืน 
แผนงานสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภทค่าครุภัณฑ์การแพทย์   ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า

ชนิดอัตโนมัติ 
 

 
แผนงานการศึกษา… 
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แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าสาธารณูปการ    โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.

ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลต าบลนิคมพัฒนา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าสาธารณูปโภค   โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายสองพ่ีน้อง-สมานมิตร  
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-  ประเภท ค่าสาธารณูปโภค   โครงการขุดสระเก็บน้ าสาธารณะ

บ้านเจ็ดลูกเนิน 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมทั้งขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังกล่าวนี้
มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้พิจารณาอนุมัติ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ 
และท่านสมาชิกสภาฯ อธิบายญัตตินี้ เ พ่ิมเติมนะครับ ว่าขณะนี้ทางฝ่ายบริหารได้มี         
การรวบรวมงบประมาณที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้แล้วแน่ๆ เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ   
ก็รวบรวมแล้วตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองและชาวระยองให้มากที่สุด โครงการที่ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามรายละเอียด     
ในเอกสารการประชุมสภาฯ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ครับ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผมนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๕ อ าเภอเมือง กระผมจะขอสอบถาม
ทางผู้บริหารว่าประเภทค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ เป็นโครงการ      
ที่ไม่เคยผ่านเข้ามาในสภาฯ แห่งนี้เลยนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   

เรื่องการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องนี้มีความส าคัญมาก ต้องมีใช้ เพราะเป็นเครื่อง
ช่วยชีวิตคนที่เกิดฉุกเฉินหัวใจวายเฉียบพลัน หรือเส้นเลือดอุดตันในหัวใจก็จะใช้เครื่องนี้เป็นตัวช่วย 
เพราะฉะนั้นเราได้รับฟังมาหลายจังหวัด ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ท าการแพทย์
ฉุกเฉินซึ่งเราอาจจะยังไม่คุ้น แต่เราได้เ ริ่มแล้วนะครับ เริ่มมีการประชุม เริ่มมีการไป            
ดูงานศึกษา เพราะอย่าลืมว่าจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีคนอยู่เยอะ เป็นเมืองท่องเที่ยว       
มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมาก แต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าเครื่องนี้มีความส าคัญ ได้สอบถามไปยัง
สาธารณสุขจังหวัดแล้ว ไม่มีงบประมาณจะซื้อ สอบถามไปที่โรงพยาบาลก็มีเฉพาะที่          
ในโรงพยาบาล สมมติท่านป่วย อยู่ที่บ้านมายืมไปใช้ที่บ้านก็คงจะไม่ทัน เพราะฉะนั้นเครื่องนี้
ต้องอยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด ค าว่าอยู่ใกล้ประชาชนที่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะซื้อแจกทุกบ้าน
ได้นะครับ เราซื้อเพ่ือคนที่ใช้ต้องได้รับการอบรมและใช้เป็น เช่น สถานีอนามัย หรือปัจจุบัน
เรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ถามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดระยองว่ามีอยู่บ้าง
หรือไม่ ไม่มีครับ เพราะฉะนั้นชีวิตคนที่อยู่ในจังหวัดระยองผมว่าเสี่ยงมาก ถ้าเกิดเป็นเรื่องพวกนี้ 
ไม่มีเครื่องนี้ช่วย เสร็จเลยนะครับถ้ามาโรงพยาบาลไม่ทัน เราจึงต้องมีเครื่องนี้อย่างสนามกีฬา
ของเรา  ต้องมีครับ อบจ. เราเองนี้ก็ต้องมีครับตามหลัก หรือมูลนิธิที่ไปรับคนป่วย หรือที่เกิด
อุบัติเหตุต่างๆ พวกนี้ก็ต้องมี คือมีให้มากที่สุดจะเป็นประโยชน์ ช่วยคนๆ หนึ่งได้ให้รอดผมว่า   
มีค่า คุ้มมาก เพียงแต่เราเพ่ิงเริ่ม เราเห็นว่าเรามีเงินที่สามารถด าเนินการได้อยู่ เราก็เลย
ต้องการจะซื้อแล้วก็ร่วมมือกับทางสาธารณสุขและท าการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็เอาเครื่องพวกนี้
ไปไว้ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและรถกู้ชีพกู้ภัยต่างๆ ที่มีมูลนิธิถูกต้องตามระเบียบ     
นะครับ พูดตามระเบียบที่เราสามารถด าเนินการได้ เราจะเริ่มท า และจากนี้ไปเราจะเห็น   
เรื่องนี้เพ่ิมมากขึ้น ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้สอบถามเรื่องนี้ เพราะต่อไปจะมี
ระบบเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน แต่ว่าเราไม่ได้ท าอย่างจังหวัดอ่ืน อย่างเช่น จังหวัดอุบลราชธานี 
หรือที่สงขลานั้นใหญ่มาก หรือจังหวัดอ่ืนๆ ที่เค้าท า แต่เราจะท าแบบร่วมมือกันหลายภาคส่วน 
โรงพยาบาลก็จะมีรถเครื่องมือที่สมบูรณ์ที่สุดช่วยในการช่วยเหลือชีวิตคน รองลงมาคือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รองลงมาก็เป็นมูลนิธิ รถกู้ภัยรถที่ใช้มีเครื่องมืออุปกรณ์พวกนี้ครบ
ใครเกิดอะไรขึ้นสามารถโทรศัพท์มาภายในเวลาที่รอดได้ อัตราการรอดนั้นเยอะมาก แต่ยิ่งช้า
ยิ่งเสร็จ เวลานี้เราต้องรีบท าให้เร็วที่สุด ถ้าเกิดเหตุเครื่องมือกู้ภัยต้องพร้อมช่วยชีวิตในรถ 
มาถึงโรงพยาบาลก็รับช่วยต่อ กระผมก็ขออภิปรายเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ครับ 
ประธานสภาฯ    
 
 
 
 
 
 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์... 
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ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายรุ่งโรจน์ 
ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่  ๕ อ าเภอเมือง            
ท่านผู้บริหารได้อธิบายอย่างนี้กระผมเห็นด้วยครับ เพราะว่าเป็นโครงการที่ใหม่ และเพ่ิง
เข้าสภาฯ ที่เกี่ยวกับเครื่องกระตุกหัวใจ ขอขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
  มีสมาชิกสภาฯ จ านวน....17....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖1 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน     
โปรดยกมือขึ้น 

      สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน    
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เพื่อไปตั้งจ่าย         
เป็นรายการใหม่ พร้อมขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

   อนุมัติ  จ านวน........15.........คะแนนเสียง 
   ไม่อนุมัติ จ านวน..........-...........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จ านวน..........2..........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

 
 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    

ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ด ้วยองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดระยอง ม ีความจ าเป ็นต ้องขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ดังนี้  

   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  -  ค่าบ ารุงรกัษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยาน
สวนดอกไม้ฝายบ้านค่าย ระยะที่ 4     

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
ได้พิจารณาอนุมัติ  ท่านประธานฯ ครับ เรื่องนี้ เป็นญัตติของงบประมาณปี 2561 
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานสวนดอกไม้ฝายบ้านค่าย 
จากเดิม “โดยก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล., งานรางระบายน้ า ค.ส.ล., งานปูหญ้าสนาม   
พร้อมระบบรดน้ า, งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียม, งานสนามฟุตซอล, งานสนามเทนนิส,     
งานทางเชื่อม ค.ส.ล., งานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต, งานก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม และ    
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า” แก้ไขเป็น “โดยก่อสร้างทางวิ่งแอสฟัลท์ติกคอนกรีต, งานลานจอดรถ, 
งานรางระบายน้ า ค.ส.ล., งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีหลังคาคลุม, งานสนามฟุตซอล,    
งานต่อเติมอาคารอเนกประสงค์, งานก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม, งานปรับปรุงระบบประปา
และงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า”วงเงินเท่าเดิม ขอขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ครับ ถ้ามขีอเชิญครับ 
ประธานสภา   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....17.....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1  โปรดยกมือขึ้น       
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุมัติ  จ านวน .....15....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง จ านวน .......2.....คะแนนเสยีง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
เลขานุการสภาฯ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 

ข้อ 5๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ฯลฯ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ  มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่  1  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ       
รองนายก อบจ.(1)  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561         
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
ได้ตรวจสอบการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ         
พ.ศ.2561 แล้ว ปรากฏว่ามีโครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงรวบรวมโครงการดังกล่าวมาเพ่ือขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง จ านวน 26 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
113,252,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียด
ปรากฏ ตามบัญชีรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กรณีท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 

 

 

จึงขอเสนอ... 
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   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้พิจารณาอนุมัติ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภา   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
  มีสมาชิกสภาฯ จ านวน....17....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖1 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 
      สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน      

อนุมัติ  จ านวน .....15....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง จ านวน .......2.....คะแนนเสยีง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
เลขานุการสภาฯ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 

ข้อ 5๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ฯลฯ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     

ขอเสนอญัตติเรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

 
 
 

ด้วยขณะนี้... 
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   ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
ได้ตรวจสอบการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แล้ว ปรากฏว่ามีโครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกจึงรวบรวมโครงการดังกล่าว มาเพ่ือขออนุมัติกันเงินต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

   1. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถพร้อมลาน ค.ส.ล. เป็นเงิน 7,500,000 บาท 
   2. โครงการปรับปรุงศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง  
  เป็นเงิน 19,000,000 บาท 
   3. โครงการปรับปรุงสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน (ศูนย์อ าเภอแกลง) 

รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 51,500,000 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน ) 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ได้พิจารณาอนุมัติ ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ นี้คืองบประมาณเพ่ิมเติม     
ซึ่งเราผ่านสภาฯ ไปเมื่อครั้งที่แล้ว สภาฯ เห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารเสนอว่ามีงบประมาณ
เพ่ิมเติม ขอท างบประมาณเพ่ิมเติม (ฉบับที1่) นี้ส่งไปที่จังหวัด จังหวัดส่งกลับมาแล้วก็ต้องมา
ขออนุมัติกันเงินตามระเบียบนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภา   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
  มีสมาชิกสภาฯ จ านวน....17....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 
      สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖1 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน      

อนุมัติ  จ านวน .....15....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง จ านวน .......2.....คะแนนเสยีง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบการด าเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีก าหนดเกินสามปีและด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน 
โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล  

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 
 

นายเศรษฐา... 
 



- 16 - 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
เลขานุการสภาฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
       ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้   
      ด าเนินการ โดยวิธีประมูล 
                     (1) มีก าหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 

(2) มีก าหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่น เป็นผู้อนุมัติ 
                 การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ    
   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบด าเนินการเป็นอย่างอ่ืนโดยไม่ต้องด าเนินการ

ประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่  2  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขอความเห็นชอบการด าเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีก าหนดเกินสามปีและด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้อง
ด าเนินการประมูล  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กรณี โรงแรมบูรพา พาเลซ ตั้งอยู่เลขที่ 069 ต าบล     
ท่าประดู่ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเดิมได้ท าสัญญาเช่าให้บริษัทบูรพาบุญ จ ากัด  
เป็นผู้เช่าประกอบกิจการโรงแรมในอัตราค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท มีก าหนดระยะเวลา
เช่า 3 ปี และได้ครบก าหนดระยะเวลาเช่าไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 แต่บริษัท
ดังกล่าวไม่สามารถส่งมอบสถานที่เช่าคืนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในสภาพ
เรียบร้อย และเกิดความเสียหายในทรัพย์สินที่ให้เช่าท าให้ไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้   
ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการฟ้องร้องค่าเสียหายกับบริษัทผู้เช่ารายนี้อยู่  
  ด้วยสภาพอาคารดังกล่าว ปัจจุบันไม่ได้มีการใช้งานท าให้มีสภาพทรุดโทรมอย่าง
รวดเร็ว หากปล่อยทิ้งไว้รอให้การด าเนินคดีกับผู้เช่ารายเก่าถึงที่สุดก่อนอาจท าให้โครงสร้าง
ภายในอาคารเกิดการช ารุด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ เช่ารายอ่ืนบริเวณชั้น 1 และ 2          
อีกทั้งตัวอาคารฯ ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจชั้นในเป็นหน้าเป็นตาของเมืองระยอง การปล่อยไว้
นอกจากท าให้ภูมิทัศน์บริเวณนั้นไม่น่าอยู่สุ่มเสี่ยงต่อการมั่วสุมหรือก่ออาชญากรรมแล้ว     
ยังท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสูญเสียรายได้จากการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ดังกล่าว ดังนั้น ในการจัดหาประโยชน์ฯ กรณี โรงแรมดังกล่าว การจะหาผู้ประกอบการ                  
ที่จะเข้ามาด าเนินการต่อและสามารถด าเนินกิจการไปจนครบสัญญาได้ จึงมีความจ าเป็นต้อง
เลือกผู้ที่มีเงินทุนและเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจประเภทนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการ
จะต้องเข้ามาปรับปรุงอาคารก่อนเริ่มกิจการ ซึ่งต้องใช้งบประมาณไม่ต่ ากว่า 30 ล้านบาท 
และใช้ระยะยาวจึงจะคุ้มทุน  

ด้วยเหตุผล... 
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  ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้เชิญคณะกรรมการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองประชุมเพ่ือพิจารณาการ
ด าเนินการจัดหาประโยชน์ฯ กรณี โรงแรมบูรพา พาเลซ และมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ ดังนี้ 

   1. ก าหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าในอัตราเดือนละ 80,000.- บาท  
   2. ระยะเวลาให้เช่า 30 ปี 
   3. ผู้เช่าเป็นผู้ลงทุนและก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท า

สัญญา 
   4. การคิดอัตราก้าวหน้าทุก 5 ปี โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ของอัตราค่าเช่าเดือนล่าสุด   

แต่ยกเว้นในปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 
   5. การคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2 เท่าของค่าเช่ารายเดือน 
   6. เก็บค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือน 
   7. มีระยะเวลายกเว้นค่าเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท าสัญญา 

  8. เสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พิจารณาให้ความเห็นชอบด าเนินการ
เป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล ทั้งนี้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย    

   9. การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่า และการเปลี่ยนตัว    
ผู้เช่า ให้คณะกรรมการจัดหาประโยชน์พิจารณาใหม่ 

  ระเบียบ 
  การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการ     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  หมวด 2 การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน  
  ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการโดย  
วิธีประมูล    
  (1)  มีก าหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ  
  (2)  มีก าหนดเกนิสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ   
 การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้อง
ด าเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  

   เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ การด าเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนหวัดระยอง มีก าหนดระยะเวลา 30 ปีและด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน     
โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล กรณีการให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป อนุญาตท่านประธานฯ 
และท่านสมาชิกสภาฯ นะครับ จะขออธิบายเกี่ยวกับอาคารบูรพา พาเลซ เพ่ิมเติมนะครับ      
โดยฐานของโรมแรมบูรพา พาเลซ ก็เป็นอาคาร 5 ชั้น มีจ านวนห้องพัก 112 ห้อง บริเวณ 
ชั้น 1 กับ ชั้น 2 จะเป็นอาคารพาณิชย์ก็จะมีร้านขายยาตะวันออกฟาร์มาซี มีร้าน    
ประสิทธิ์ศิลป์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จะเช่าชั้น 1 กับ ชั้น 2 ไว้ โดยชั้น 1 จะเป็นร้านค้า ชั้น 2         
ก็จะเป็นที่พักของผู้เช่า แล้วหลังจากชั้นที่ 3,4,5 ก็จะเป็นอาคารของโรงแรมบูรพา พาเลซ 

 
 
 

ซึ่งมีจ านวนห้อง... 
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   ซึ่งมีจ านวนห้อง 112 ห้อง ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางบริษัทบูรพาบุญ ก็ได้ท าสัญญาเช่ากับเรา 
3 ปี จะมีค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท แต่หลังจากการที่เข้าไปด าเนินการนั้น ก็มีการ
ปรับปรุง ตอนนี้การปรับปรุงก็เข้าใจว่าน่าจะใช้เงินจ านวนมาก ท าให้บริษัทบูรพาบุญนั้น       
ไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงห้องให้แล้วเสร็จ ที่ไม่ปรับปรุงก็ไม่เท่าไรครับ แต่ก่อนที่เขา   
จะปรับปรุง ได้ท าการรื้อฝาผนัง รื้อห้อง รื้อแอร์ รื้อเตียงนอนไป จนท าให้สภาพปัจจุบันของ
โรงแรมบูรพา พาเลซ ก็เหมือนกับโรงแรมร้างนะครับ แต่ต้องเรียนว่าสภาอย่างที่ท่านเห็น   
ในจอโปรเจคเตอร์นะครับ สภาพนั้นช ารุดทรุดโทรมในเวลาฝนตกมาแต่ละคราว ผู้ที่เช่าอยู่ 
ชั้น 1 และชั้น 2 นั้น ก็จะติดต่อมาหากระผม ติดต่อมาหาท่านนายกฯ ที่จะให้ช่วยแก้ไขให้   
ก็คือ น้ าได้ซึมเข้าไป มีปลวกขึ้นเยอะแยะไปหมด ท าให้ผู้ที่เช่าอยู่ก็ติดต่อร้องเรียนว่า      
ท าไมไม่ด าเนินการให้ แต่ก็เข้าใจว่าเขาได้รับความเดือดร้อน การที่เราจะต้องด าเนินการก็ต้อง
ให้หมดพันธะสัญญากับผู้เช่ารายเก่าก่อน ซึ่งปัจจุบันได้หมดสัญญากันไปแล้ว และทางเราก็ได้
ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกับทางบริษัทบูรพาบุญ จนน ามาสู่การที่จะให้ผู้เช่ารายใหม่ต่อไป 
วันนี้ญัตติที่จะน าเสนอขอต่อที่ประชุมสภาฯ วันนี้ ก็คือเป็นการขอญัตติขอความเห็นชอบ 

 การด าเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีก าหนด       
เกินสามปี และด าเนินการเป็นอย่างอ่ืนโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล สาเหตุที่ต้องเรียน     
ท่านสมาชิกสภาฯ เพราะว่าถ้าไม่เกินสามปี จะเป็นอ านาจของท่านนายกฯ ที่จะสามารถอนุมัติ
ให้ผู้เช่าได้เลย แต่ในกรณีนี้เขาต้องลงทุนอีกประมาณ  ไม่ต่ ากว่า 30 ล้านบาท โดยสภาพที่
เห็นนั้นต้องท าห้องใหม่ ทั้งปูกระเบื้อง ทั้งท าฝาผนัง ปรับปรุงให้เป็นโรงแรมใหม่เลย ซึ่งตรงนี้
ทางฝ่ายบริหารก็เห็นแล้วว่าถ้าเกิดทางเราจะเป็นฝ่ายลงทุนเอง 30-40 ล้านบาท แล้วมาเก็บ
ค่าเช่าก็คงจะไม่คุ้ม และถ้าเราไปบริหารเองเราก็ไม่มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารโรงแรม      
นะครับ ท่านนายกฯ ก็มีความคิดว่าให้น าเข้ากรรมการจัดหาประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการ
จัดหาประโยชน์ ก็ประกอบไปด้วยทางจังหวัด ทั้งสรรพากร ทั้งที่ดิน คณะกรรมการหลายๆ 
ท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้มาพิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะให้เช่า ทางฝ่ายกองช่างก็ได้ส ารวจ
แล้วว่าโครงสร้างก็สามารถที่จะรองรับการเช่า 30 ปี ได้นะครับ ขอเรียนว่าอาคารนี้ก็มี    
อายุการใช้งานมานานพอสมควร ถ้าเราไปท าเองก็เกรงว่าจะไม่คุ้มก็เลยว่าให้ผู้เช่ารายใหม่นั้น 
มาเป็นผู้ปรับปรุงแทนเราแล้วก็เป็นคนลงทุนแทนเรา ในการคุยกันเบื้องต้นก็เห็นว่า 30 ปีนั้น 
คงพอที่จะคุ้มทุน และเป็นจุดที่มีผู้ที่สนใจมาด าเนินกิจการที่โรงแรมบูรพา พาเลซ แห่งนี้  
ท่านที่ผ่านไปผ่านมาก็คงจะเห็นนะครับว่าโรงแรมนี้ นั้นทรุดโทรมไปเยอะพอสมควร และ   
อีกอย่างก็คือจุดนี้เป็นจุดที่อยู่กลางเมืองระยอง ท่านผ่านไปผ่านมาก็อาจจะสงสัยว่าท าไม
โรงแรมแห่งนี้ยังไม่ด าเนินการ บางท่านก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นของ อบจ.ระยอง แต่ต้องเรียน
ว่าทางฝ่ายบริหารเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็พยายามที่จะหาวิธีการด าเนินการให้โรงแรมแห่งนี้
เกิดขึ้นมาเพ่ือที่จะให้เป็นหน้าเป็นตาของชาวจังหวัดระยอง และอีกเหตุหนึ่งที่ต้องน าเสนอว่า
ต้องใช้วิธีไม่ต้องด าเนินการประมูล เนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไปเอาคนที่มาเสนอผลประโยชน์
เยอะอย่างเดียวและไม่มีความเป็นมืออาชีพในการด าเนินการด้านการโรงแรมนั้น เราก็อาจ  
จะเจอปัญหาเดิมก็คือท าไม่แล้วเสร็จ บริหารไม่ดี ไม่สามารถที่จะท าให้สถานที่แห่งนี้มีความ
เจริญ แล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของชาวจังหวัดระยองได้ เราจึงขอเสนอกับคณะกรรมการจัดหา
ประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ชุดที่กระผมพ่ึงได้กล่าวไปแล้วนั้น ก็เห็นว่า
เหมาะสมและอนุญาตให้เราน ามาขออนุญาตสภาฯ แห่งนี้ โดยมีเงื่อนไขที่ว่าไม่ต้องประมูล 

 
และมีเงื่อนไข... 
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และมีเงื่อนไข 30 ปี ได้นะครับ ก็ต้องขอเรียนเพ่ิมเติมว่าหลังจากวันนี้ ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ 
และสภาฯ แห่งนี้ ได้เห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารโดยที่ท่านนายกฯ เป็นผู้ขอเสนอญัตติแล้วนั้น 
ทางท่านนายกฯ เองก็จะต้องจัดตั้งกรรมการไม่ว่าจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้าน
ต่างๆ มาเป็นผู้ พิจารณาผู้ที่จะเข้ารับสัญญาต่อ ซึ่งผู้ที่รับสัญญานั้นก็จะต้องถูกก าหนด      
โดยเงื่อนไขที่คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขที่อาจจะต้องมีเงินทุนมาเท่าใด หรือว่า
จะต้องมีประสบการณ์อย่างไร ที่จะเข้ามาด าเนินการนะครับ ซึ่งเราก็จะได้ผู้ที่มีความเป็น    
มืออาชีพ เพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเจอปัญหาเดิมๆ ก็คือการท าให้สภาพเป็นเหมือนกับสภาพ
ปัจจุบันนะครับ ก็ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง อธิบายเพิ่มเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

กระผมขออนุญาตท่านประธานฯ เรียนผ่านไปยังท่านสมาชิกฯ ว่าโรงแรมบูรพา พาเลซ    
เป็นทรัพย์สินของ อบจ.ระยอง มานานมาก ถ้าท่านผ่านไปหรือจ าได้นั้น ก็เป็นโรงแรมแรกๆ 
ในจังหวัดระยองนะครับ เดิมชื่อโอตานี่ ปรากฏว่าคนเดิ มที่เป็นคู่สัญญาบูรพา พาเลซ        
เขาก็ต่อมาเรื่อยนะครับโดยใช้อ านาจของนายก อบจ. ได้ไม่เกิน 3 ปี แล้วต่อมาเราก็มี
ความคิดว่าโรงแรมบูรพา พาเลซ อยู่กลางเมือง เรื่องท าเลที่ตั้งนั้นสวยมากสามารถท าอะไร  
ได้เยอะ แต่ว่าที่ดินที่มีก็ไม่ได้มีมากก็ต้องไปเชื่อมโยงกับโรงหนังเทศบันเทิงเป็นโรงหนังเก่า  
แต่เทศบันเทิงเป็นของเทศบาลนครระยอง ของ อบจ. อยู่โรงแรมโอตานี่เก่าหรือบูรพา พาเลซ 
ข้ามถนนไปเป็นเทศบันเทิง ท่านผู้ว่าฯ เคยคุยกับกระผมว่าท าไมไม่รวมกันเป็นเจ้าเดียวกัน 
เช่น ยกให้ อบจ. ก็พัฒนาทั้งเทศบันเทิงและโรงแรมโอตานี่ ท ามุดใต้ดินเดิน แต่ว่ามันต้องเป็น
คนคนเดียวกัน เช่น ถ้าเราไม่ท าก็ยกให้เทศบาลนครระยอง ถ้าเทศบาลไม่ท าก็ต้องยกให้ อบจ. 
แต่นั่นหมายความว่าต้องลงทุนศึกษาวางแผนในอนาคต 10 ปี 20 ปี ข้างหน้ามันจะเป็นไป 
ในลักษณะใด และต้องใช้เงินมาลงทุนในการก่อสร้าง มาบริหารพ้ืนที่ให้เป็นห้างหรืออะไร    
ให้เช่า เป็นลักษณะนั้นนะครับจึงจะด าเนินการได้ แต่ที่ง่ายที่สุดก็คือให้เอกชนลงไปพัฒนา
ปรับปรุง ก็มีคนมาสนใจเช่าต่อ แต่ว่าคนเช่าที่ต่อจากบูรพา พาเลซ ซึ่งก็คือบริษัทบูรพาบุญ 
ประสบการณ์กับทุนไม่ถึง คือมาเช่าแล้วก็ทิ้งงานรื้อไว้ ท าให้เราเกิดปัญหา  ถ้าคนที่ไม่ใช่     
มืออาชีพจริงๆ ไม่มีเงินทุนจริงๆ มาท านั้นไม่ง่าย และถ้า อบจ. ได้ท าตามโครงการของ อบจ. 
ที่จะท าที่กระผมได้อภิปรายไปแล้วนั้น ต้องเดินเรื่องเอกสาร ต้องไปประชุมสภาเทศบาล   
ต้องรวมกัน นี้เป็นข้อมูลนะครับ ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับญัตติที่เสนอนี้ก็ได้ แต่ถ้า
ท่านเห็นว่าให้ อบจ. ไปจับมือกับเทศบาลนั้นก็ได้ หรือท่าจะเห็นด้วยตามญัตติที่เสนอนนี้ก็ได้ 
แต่กระผมก าลังเรียนท่านว่าปัญหาที่ พูดมานั้นเป็นปัญหานะครับ คือถ้า อบจ . จะท า       
อบจ. ต้องไปเจรจากับเทศบาลนครระยอง จับเป็นเถ้าแก่เดียวกันพัฒนาคนเดียวเลย หรือ   
ถ้าไม่เจรจา เทศบาลนครระยองจะท าหรือไม่ ยกให้เขาไป เขาก็ต้องรีบออกแบบ ก็ต้องท า
เหมือนเรา ต้องมาศึกษาออกแบบวางแผนที่จะท าในอนาคต 20 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 
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  และออกแบบลงทุนท า มันอยู่ที่ว่าใครมีวิสัยทัศน์และก็ค านวณเก่งกว่ากัน แต่เวลานี้ตามญัตติ
นี้คือ อบจ. ตัดปัญหา ค่าเช่าเท่าเดิม เพ่ิมขึ้นทุกกี่ปี ตามเงื่อนไขอย่างไรก็ไปวางกรอบ และ
ปล่อยให้เอกชนมาเจรจา ได้ตามเงื่อนไขที่เราต้องการ อบจ. ก็ไม่ต้องลงทุน ให้เขาลงทุนไป
และเราก็เก็บค่าเช่าตามที่ได้อยู่ในญัตตินี้ เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนท่านประธานสภาฯ และ   
ท่านสมาชิกสภาฯ ว่านี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เรามีทรัพย์สินอยู่ที่นั่นและต้องพัฒนาต่อไป          
ก็ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ชี้แจง ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภา   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
  มีสมาชิกสภาฯ จ านวน....17....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ การด าเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีก าหนดเกินสามปีและด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้อง
ด าเนินการประมูล  โปรดยกมือขึ้น   

สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การด าเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีก าหนดเกินสามปีและด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้อง
ด าเนินการประมูล  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบการด าเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง มีก าหนดเกินสามปีและด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้องด าเนินการ
ประมูล   

อนุมัติ  จ านวน .....15....คะแนนเสียง 
   ไม่อนุมัติ จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง จ านวน .......2.....คะแนนเสยีง 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบด าเนินการร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
เลขานุการสภาฯ  (ฉบับ 4) พ.ศ.2552 
   ข้อ 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 ฯลฯ 

   (8) จัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ ในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกัน
ด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

       ฯลฯ 
 

กฎกระทรวง... 
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   กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. 2540 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 45 (8) แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 
   ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า 
   (1) จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

 ฯลฯ 
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
   มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและ

หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง  
ดังนี้ 

 ฯลฯ 
   (24) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่

อยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการ
หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

   (25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอ่ืนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

 ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ        

นายปิยะ ปิตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบด าเนินการร่วมมือกันจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างประปาผิวดิน 
อ าเภอวังจันทร์ หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยจ้างเหมาห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ระยองวิศวโยธา ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.26/2558 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2557 และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 โดยเริ่มสัญญาจ้างวันที่ 4 
มกราคม 2561 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 27 มีนาคม 2561 งบประมาณค่าก่อสร้าง 
156,109,000 บาท ขณะนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง มีความประสงค์ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบด าเนินการร่วมมือกันจัดท า      
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการบริหารจัดการระบบประปา    
อ าเภอวังจันทร์ หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
จ านวน... 
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จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลชุมแสง, อบต.ชุมแสง, อบต.ป่ายุบใน, อบต.วังจันทร์ 
และ อบต.พลงตาเอ่ียม โดยมีรายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1.ค่าบุคลากร  
2.ค่าไฟฟ้า 3.ค่าสารเคมี 4.ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 5.ค่าซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง    
6.ค่าใช้จ่ายส านักงาน 7.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆนอกเหนือข้างต้น 8.บริหารโครงการให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริหารโครงการมอบหมายตามบันทึกการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการบริหารจัดการระบบประปาอ าเภอ
วังจันทร์ หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และไปเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558    
9.กรณีเกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากบันทึกความเข้าใจทั้งสองฝ่ายตกลง
ที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคโดยเร็วหากมีความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ 
เพ่ิมเติมโครงการบริหารจัดการระบบประปา อ าเภอวังจันทร์ หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอ  
วังจันทร์ จังหวัดระยอง   ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องจะได้ท าการตกลงร่วมกันและจัดท า
ข้อตกลงใหม่เป็นหนังสือต่อไป ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      
พ.ศ.2560 มาตรา 45  (8) ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2541 (1) และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 17 (24) และ (25) จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาเห็นชอบด าเนินการร่วมมือกันท าบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ        
 
นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน เรื่องมีอยู่ว่า 
นายก อบจ.ระยอง อ าเภอวังจันทร์ ท้องถิ่นท้ังหมด ได้ตกลงร่วมมือกันของบประมาณผูกพันงบประมาณมาท่ี  

อบจ.ระยอง 3 ปี สภาฯ แห่งนี้ ถ้าจ าได้ ต้องการจัดท าประปาที่อ่างเก็บน้ าประแส เนื่องจากมี
น้ าพร้อมแต่คนอ าเภอวังจันทร์ขาดน้ าเวลาหน้าแล้ง น้ าไม่มีใช้ก็ขอให้ อบจ.ระยอง งบที่เคยให้
อ าเภอวังจันทร์ไม่ท าอะไรเลย 3 ปี จะมาท าประปา ใช้เงินทั้งหมด 15 กว่าล้านบาท และ
ร่วมมือกันแบบ MOU ธรรมดา ขณะนี้ อบจ.ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทสรันผ่าน ส่งงาน
เรียบร้อยแล้ว ก็มีการประปาส่วนภูมิภาคมาพบ อยากจะขอให้ อบจ.มอบประปาที่สร้างเสร็จ
ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจะเข้ามาบริหารจัดการขายน้ า จ่ายน้ าเอง โดยขาดตรงไหน
ประปาจะใช้งบประปาเดินต่อไปให้ เป้าหมายของการประปาส่วนภูมิภาคต้องการเอาประปานี้ 
ถ้าอบจ.ยกถ่ายโอนให้การประปาส่วนภูมิภาคไปๆ ก็จะต่อเติมหมู่บ้านไหนไม่ถึง รวมทั้งต่อไป
ถึงโรงเรียนก าเนิดวิทย์ ที่ต้องใช้น้ าประปาที่ต้องใช้ท าที่นั่น ซึ่งผมก็เห็นด้วย ว่าถ้าให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคถ่ายโอน ถามว่าถ่ายโอนได้ไหม ได้ครับ ชลบุรีที่อ่ืนท าแบบนี้หมด เพราะ
มันจะเร็วกว่าเพราะประปาอย่างเดียวไม่มีงบ อันนี้เป็นประปารวมเลย 90 เปอร์เซ็นต์ เราเดิน
ไว้หมดแล้ว ขาดอีก 10 เปอร์เซ็นต์ ที่เขาใช้เงินไปต่อเติมอะไรได้หมดเลย แต่เราไม่สามารถที่
จะยกให้เขาได้เราจึงน าเรื่องนี้เข้าไปหารือกับผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอ าเภอ
วังจันทร์ทั้งหมด ว่าเงื่อนไขเป็นอย่างนี้ ท้องถิ่นในอ าเภอวังจันทร์จะว่าอย่างไร ก็เลือก 
 
 

ประชุมกัน... 
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ประชุมกัน ถ้าประปามาจะมีข้อดีอย่างไร แต่ว่าหมู่บ้านไหนยังไม่มี ท่านแจ้งประปาก็จะเดิน
เข้าไป หรือถ้าช้าก็ใช้งบคุณเองจะได้ใช้น้ าอย่างเร็ว แต่มีปัญหาว่าค่าน้ าที่ประปาจะขาด คิวละ 
10 บาท จริงๆ 10 บาทแพงนะครับ เพราะที่เราเสียในเมืองอาจจะ 12 บาท ด้วยซ้ า มันอยู่
ที่ปริมาณการใช้ ใช้มากใช้น้อย แต่ว่าท้องถิ่นทั้งหมดบอกว่า อยากบริหารจัดการเองโดยไม่ให้
ประปา ประปาก็มาหาผมหลายครั้งนะครับ บอกว่านายกช่วยคุยหน่อยอยากได้ แต่เงื่อนไข
ประปาเป็นอย่างนี้ค่าน้ าต้องเท่านี้ ปรากฏว่าท้องถิ่นติดปัญหาว่า ค่าน้ าประปาที่เก็บอยู่ในของ
ตัวเอง บาง อบต. 5 บาท บาง อบต. 6 บาท ไป 10 บาท กลัวประชาชนจะด่า เราก็ไม่
สามารถยกให้ประปาได้ สุดท้ายผมให้ท่านรองปลัดสุรินทร์ไปร่วมประชุมล่าสุด ท้องถิ่น
ทั้งหมดก็ยังยืนยันว่าจะบริหารจัดการเอง เพราะฉะนั้นเมื่อบริหารจัดการเองก็ต้องเข้ามาดู
อ านาจหน้าที่กฎหมายที่จะท าเพราะฉะนั้นตามระเบียบทุกอย่างท าได้หมด เป็นเรื่องท่ีท้องถิ่น 
สามารถรวมกันเรียก “สหการ” รวมกันได้ เราเคยท ามาแล้วที่อุทยานดอกไม้ฝายบ้านค่าย 
หลักการเดียวกันเลยครับ มี MOU ทุกคนเอาเรื่องนี้เข้าไปในสภาฯตัวเอง สภาฯอนุมัติ
งบประมาณ ทุกคนซื้อน้ าไป ขายน้ าเอง ตั้งราคาเท่าไร ทุกคนก าหนดกันเองหมด อบจ.ระยอง 
ก็ส่งมอบและเป็นพ่ีเลี้ยง ที่จะคอยดูว่าอะไรที่มันเป็นไปตามมาตรฐานหรืออะไรที่ไม่ดี ก็ต้องไป
คอยตักเตือน เพราะฉะนั้นวันที่ เราเข้าสภาฯ ทั้งหมด ในอ าเภอวังจันทร์รวมตัวกันเพ่ือมาท า
ระบบสหการ ร่วมมือกับ อบจ. เทศบาลชุมแสง อบต.พลงตาเอ่ียม ฯลฯร่วมกันบริหารจัดการ
ประปานี้เองโดยที่ไม่ได้มอบให้การประปาส่วนภูมิภาค นั่นก็เป็นเรื่องที่สภาฯ แห่งที่ก็จะต้อง 
อนุมัติ ไม่ว่าจะเป็นประปาภูมิภาคก็จะต้องเข้าสภาฯ แห่งนี้ ยกให้ภูมิภาค หรือวันนี้ไม่ได้      
ให้ประปาส่วนภูมิภาค แต่มาให้ท้องถิ่นทั้งหมดในวังจันทร์ก็ต้องเข้าสภาฯ แห่งนี้ลงมติร่วมมือ
กันในการบริหารจัดการ เพราะฉะนั้นก็เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ   
ผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่  
ประธานสภาฯ        ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน .....17..... ท่าน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ด าเนินการร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โปรดยกมือขึ้น   
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ด าเนินการร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบด าเนินการร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อนุมัติ  จ านวน .....15....คะแนนเสียง 

   ไม่อนุมัติ จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง จ านวน .......2.....คะแนนเสยีง 

ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 
 
 

นายเศรษฐา... 



- 24 - 
 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
เลขานุการสภาฯ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558  
ข้อ 5๙ วรรคสอง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (28 กันยายน 2561) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน ซึ่งได้ตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ไว้ที่กองช่าง แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการที่ 4 โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หมู่ที่ 2 
ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งไว้ 28,301,500.-บาท  

ข้อระเบียบ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเรียกเก็บเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 5 
การกันเงิน ข้อ 59  วรรคสอง จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณา
อนุมัต ิอันนี้เป็นโครงการที่ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ถ้าจ าได้ ท่าเทียบเรือเพของ
อบจ.ระยอง เป็นท่าเทียบเรือแห่งแรกในจังหวัดระยอง ซึ่งได้มาตอนไหนผมจ าไม่ได้แต่นาน
มาก น่าจะก่อนผมเกิด เป็นท่าเทียบเรือทั้งประมงและข้ามไปเกาะเสม็ด ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับ
ว่าโทรม ไม่มีการพัฒนาผิดกับท่าเทียบเรือบนเกาะเสม็ด แต่ว่าท่าเทียบเรือบนฝั่งก็ยังมีท่าของ
เอกชนและเทศบาลของเพ แต่ของ อบจ.ระยอง ก็ยังมีผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่อยู่ที่ฝั่งเพ      
ท่าเทียบเรือนี้ได้ผ่านมติสภาฯ เห็นชอบให้เช่า 30 ปี โดยอ านาจสภาฯ ไป ก่อนที่ผมจะเข้ามา
เป็นนายก ผู้เช่าก็เช่าไปเรื่อยๆผ่านไปสัก 10 กว่าปี ก็เหลืออีก 10 กว่าปี แต่ในขณะเดียวกัน 
ทหารเข้ามาส ารวจจัดระเบียบทั้งหมดที่ท่าเทียบเรือเรา ผมให้ท่านเลขาโชดกไปร่วมประชุม 

 
เราโดนต าหนิ... 
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เราโดนต าหนิจากทหารและคณะกรรมการ กรมน. ว่าท่าเทียบเรือ อบจ.ระยอง แย่ ไม่มีการ
จัดระบบไม่มีการซ่อมแซม กระผมไม่เคยไปก็เลยสะดุ้งแล้วรีบไปดู ดูทั้งสถานที่และสัญญา 
ปรากฏว่าเราให้สัมปทาน มีสัญญาไว้ ต้องท าอะไรบ้าง แต่ผู้เช่าไม่ได้ท าอะไรตามสัญญาเลย 
เมื่อผ่านไปแล้วก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆ ต้องท าแบบเป็นสเต็ปไป สุดท้ายก็ท าหนังสือแจ้งผู้เช่า 
ผู้เช่าก็ไม่ได้ปรับปรุงเราก็เลยต้องยกเลิกสัญญา ขณะนี้ผ่านกฎหมายกับอัยการจังหวัดก าลังท า
เรื่องฟ้องกับผู้ เช่าท่าเทียบเรือนี้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนว่าถ้าเราเข้าไปพัฒนา
เหมือนกับที่ผู้ เช่าต้องท าตามสัญญา ต้องลงทุนไม่ต่ ากว่า 30 ล้านบาท เราก็เลยตั้ง
งบประมาณก้อนนี้ว่าจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างแต่ที่ช้าแล้วไม่ได้ใช้เงิน ปี 2560 เพราะคนเช่า
เดิมสู้คดีครับ เขาก็ไม่ยอมออก เราเลยต้องมีเรื่องให้อัยการซึ่งเป็นทนายของเราสู้คดีว่า เขาผิด
ยังไง ต้องชดเชยค่าเสียหายยังไง แล้วเราก็ต้องเอาเงินมาศึกษาก่อนว่า ท่าเทียบเรือแห่งนี้   
เกาะเสม็ดเป็นรูปปี่ ของเราจะต้องเป็นรูปยังไง ลงทุนเท่าไร ปรับปรุงพ้ืนที่เท่าไร ขณะนี้เราก็
ก าลังท าเรื่องนี้อยู่ เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ง่ายเพราะเงินที่มีอยู่จะต้องกันเงินไว้เพ่ือรอใน ชม.นี้
กระผมก็เรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติว่า ยังเป็นโครงการที่มี
ความจ าเป็นว่าทันทีที่เราประนอมหนี้หรือตกลงกันที่ศาลได้เราต้องมีความพร้อมในการ
ปรับปรุงท่าเทียบเรือนี้ แต่ว่าเบื้องต้นเราจ้างบริษัทมาออกแบบ มาศึกษา จุดคุ้มทุนท าทุน
เท่าไร เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องกันไปก่อน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องไปเปลี่ยนแปลงกันในปี 
2562 ว่าจะปรับแผนยังไงในวันนี้ในปีนี้ใกล้สิ้นปีแล้วเงินยังค้างอยู่ถ้าไม่กันตก และกันแล้ว
โครงการนี้มีปัญหาอย่างไร เราก็ไปเปลี่ยนกันอีกทีในปี 2562 ก็จึงเรียนท่านประธานสภาฯ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ มาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภา   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
  มีสมาชิกสภาฯ จ านวน....17....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561)       
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

      สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561)       
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    

อนุมัติ  จ านวน .....15....คะแนนเสียง 
   ไม่อนุมัติ จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง จ านวน .......2.....คะแนนเสยีง 

ระเบียบวาระท่ี 10   เรื่อง   อ่ืนๆ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ        ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม ครับ  
 

ส.อบจ.เดชา... 
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ส.อบจ.เดชา บุญธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายเดชา บุญธรรม ส.อบจ. เขต 2 อ.นิคมพัฒนา ตอนเย็นได้ผ่านไปตามสถานศึกษาใกล้ๆบ้าน 
ไปเห็นครูเอาเด็กมาสอนฟุตบอล เล่นกีฬา สิ่งที่เห็นคือครูที่สอนเป็นครูอัตราจ้างที่จ้างมาสอน
ดนตรี กระผมก็เปิดข้อบัญญัติดูหน้า 326 กระผมเห็นว่ามีเงินตั้งไว้เพ่ือที่จะเพ่ิมทักษะน้อง    
สู่การเป็นกีฬาฟุตบอลมืออาชีพ กระผมก็เคยศึกษาทางกองแผนและท่านนายกด้วยว่าท าไมเราไม่
ตั้งอบรมเด็กหรือเจ้าหน้าที่ หรือคุณครูที่อยู่ในจังหวัดระยองให้เป็นมืออาชีพหรือซีรายเส้น 
เพ่ือที่ผมจะได้ไม่เห็นครูดนตรีตีตะโพนไปสอนเด็กนักฟุตบอลแล้ว ถ้ามีรากฐานเด็กเหล่านั้นที่
ได้รับไป มันจะไม่สมบูรณ์แบบที่กระผมอยากถามประเด็นเดียวคือหน้า 326 กีฬาฟุตบอล
อาจารย์ เราท าได้ไหมว่าสามารถตั้งงบประมาณได้ไหม เพื่อที่จะอบรมคนในจังหวัดระยองของ
เราเพื่อที่จะให้เขาได้มีวิธีการที่จะสอนกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องและเป็นระบบทั้งจังหวัดระยองได้ 
ประเด็นที่ 2  ถามด้วยความไม่รู้นะครับเรื่อง ถนนคอนกรีตแอสฟัลท์ติก มีบางผู้รับเหมา     
ในเขตพ้ืนที่ผม พอสร้างถนนเสร็จไม่นานก็ขึ้นขุย ถนนทุกเส้นในนิคมพัฒนาสักพักขึ้นขุย 
อยากให้กองช่างไปตรวจสอบดูว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้ไปควบคุมการระยะของแอสฟัลท์ติก    
ที่เข้ามาระยะเดินทาง บางทีผมเห็นจอดฝนตกแล้วแอสฟัลท์ติกมา ก็ต้องรอสักหน่อยถึงจะ    
เทได้ วิ่งได้ไม่กี่วันก็ขึ้นขุยอีกแล้ว เกือบทุกเส้นก็ฝากกองช่างว่าจะแก้ไขกันยังไง งบประมาณ  
ก็ลงมาแล้ว อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทนทาน ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญท่านผู้บริหาร ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาฯ    

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ข้อแรกคือ การตั้งงบอบรมผู้ศึกษากีฬาที่อยู่ 

ในแผนหรือในงบประมาณที่ได้รับค าชี้แจงก็คือโครงการนี้คือโครงการของกองการศึกษา
โรงเรียน ตั้งไว้เพื่อจะอบรมฝึกของโรงเรียนตากสิน แต่จะถามว่าจะจัดท าในโรงเรียนอ่ืนได้ไหม
กระผมก็เรียนว่า เรื่องกีฬากระผมก็ถูกท้วงทุกปี โดยเฉพาะ สตง. ชอบเหลือเกินเรื่องสัมมนา
กับเรื่องกีฬา ซึ่งกระผมพยายามต่อสู้นะครับเพราะผมเห็นว่าเรื่องกีฬาส่งเสริมการกีฬาเป็น
เรื่องส าคัญอย่างน้อยมันเรื่องของสุขภาพ ไม่ให้คนเจ็บป่วย เรื่องร่างกายจะได้มีความสมบูรณ์
ตั้งแต่เด็ก เพราะฉะนั้นการที่ท าเรื่องกีฬาผมก็ถามทางกองแผนว่าให้ดูให้ชัดว่าอ านาจ     
หน้าที่ของเราท าเรื่องกีฬาได้แค่นั้น เพียงไร เพราะฉะนั้นการตั้งงบอบรมครูเพ่ือให้เป็นผู้ที่ให้มี
ความรู้ความสามารถจริงๆเรื่องกีฬามาสอนเด็ก ให้เด็กทุกคนเล่นกีฬาได้ถูกทาง เราก็ท าได้นะครับ
ในอ านาจหน้าที่ ขอรับเรื่องไปนะครับ เพ่ือที่จะท าให้ดีขึ้นนะครับ เรื่องที่ 2 กองช่างจะต้องรับผิดชอบ
นะครับ คือเราเสียงบประมาณไปแล้วต้องคุ้มนะครับ อย่างน้อยเรารับประกัน 2 ปี             
2 ปีนี้ก่อนที่จะมานับแบงค์การันตีคืนเราต้องท าให้เขาซ่อมให้อยู่ในสภาพดีแล้วต่อจากนี้     
ผมอยากให้กองช่างมันไม่ดีมันขึ้นขุย มันเกิดจากอะไร ความร้อนของแอสฟัลท์ติกไม่ได้หรือเปล่า 
แพลนมันไกลเกิน ก็ต้องล็อคว่า แพลนต้องกี่กิโลเมตร เพราะฉะนั้นผมยอมไม่ได้ กองช่างต้องรับไป
จัดการต้องไปเทส เราพูดไปในสภาฯ แล้วเราต้องเป็นราชการที่ไม่เสียเปรียบใครเราต้องมี
มาตรการมารองรับเพราะคุณภาพต้องเป็นไปตามสเป็คที่ เราต้องการ ต้องขอบคุณท่าน       
ส.อบจ.เดชา บุญธรรม ที่อภิปรายมา กระผมจะรับไปด าเนินการเลยครับ ไม่ยอมเสียเปรียบใคร
แน่นอนครับ ขอบคุณครับ 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่าน ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล ครับ 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เรียน ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายศุภชัย จิตรดล ส.อบจ. เขต 4 อ าเภอเมือง ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารครับ 
กระผมได้รู้จัก ผอ.โรงเรียนต่างๆ เขาได้ฝากช่วยดูเรื่องอาคารเรียน สารพัดต่างๆ กระผมเป็น
กรรมการสถานศึกษาหลายโรงเรียนด้วย เพราะฉะนั้นเราก าลังจะพัฒนาในเรื่องของการศึกษา 
ที่ท่านนายกได้ด าเนินการไปเรื่อยๆ สิ่งส าคัญคืออยากได้อาคารเรียน กระผมเลยถามว่ามีเด็ก
เท่าไร บางคนก็บอกมี 30 คนต่อห้อง 40 คนต่อห้อง ก็เลยอยากจะฝากท่านผู้บริหารช่วย
พิจารณาเรื่องจ านวนเด็กเป็นส าคัญในการให้อาคารแต่ละโรงเรียน และก็ให้ทั่วๆ มีโอกาสที่จะ
ขยายมากน้อยแค่ไหน ก็ตามจ านวนเด็ก อยากจะฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอบคุณครับ ท่าน ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านผู้บริหาร ชี้แจง ครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายก อบจ.ระยอง กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญครับ ผู้บริหารโรงเรียน 

ทุกคนก็อยากได้อาคารหมดแหละครับ เพราะอาจจะแสดงพาวเวอร์ว่ารู้จักกับท่าน ส .อบจ.    
ก็ขออาคารเรียน แต่เท่าท่ีเราดู เราเป็นหน่วยงานแรกที่ให้งบเกี่ยวกับอาคารเก่ียวกับการศึกษา
เยอะมากทุกปี ปีนี้ก็เยอะ ซึ่งผมก็เรียนว่าอบต. เทศบาลไหน เริ่มท าโรงเรียนจะหนักจะเป็น
ภาระ เพราะแม้แต่เราเองท าโรงเรียน 3 โรงเรียน เราใช้งบประมาณก่อสร้าง ลงทุนเยอะ 
งบประมาณอ่ืนๆ ก็อีกมาก ขณะเดียวกันก็ไปแข่งกับ สพฐ. ซึ่ง สพฐ. ก็มีโรงเรียนมีอาคารอยู่
แล้ว จริงๆควรจะต้องคุยกันแต่ถ้าเป็นในเมือง ในเมืองมีโรงเรียนเทศบาลเต็มหมดนะครับ    
แต่ใน อบต.ต่างๆ อาจจะไม่มีคนเยอะมากพอที่จะตั้งโรงเรียนใหม่ได้ แต่ผมเรียนแล้วว่าเราเคย
เป็นนักบุญมาหลายปี คือโรงเรียนไหนขอก็ให้ แต่เราไม่สามารถก าหนดทิศทางได้เลยว่า ผอ .
ต้องมา 8 โมงเช้า กลับ 5 โมงเย็น เด็กต้องเรียนแบบนี้ ครูต้องมาเช้า เราไม่สามารถก าหนด
ได้เลย เราเป็นนักบุญผู้ใจบุญอย่างเดียวคือใครขอมาก็ให้ไป เราไม่เคยไปติดตามว่าเด็กจบแล้ว
ไปต่อท่ีไหนเป็นยังไง ถึงเวลาเราบอกถ่ายโอนโรงเรียนมาทุกคนก็ไม่ถ่าย ไม่มา อยากได้เงินเรา
อยากเดียวแต่ไม่อยากรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นเป้าหมายเราจึงเปลี่ยนไปในลักษณะที่ว่าเราเริ่ม
มาท าโรงเรียนเอง เพ่ือที่จะก าหนดทิศทางโรงเรียนเราต้องดียังไงเด็กต้องจบแล้วมีงานท า
เป็นไปตามเป้าหมายของบ้านเมืองของประเทศ เรารู้เราเข้าใจกระทรวงการศึกษางบประมาณ
มากท่ีสุดในทุกกระทรวงทุกรัฐบาล แต่ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนครูค่าน้ าค่าไฟก็หมดแล้ว ไม่มีงบ
พัฒนาอะไรเลย เราเป็นจังหวัด อิสเทิร์นซีบอร์ด ไม่มีชั้นของความเป็นเมืองที่เจริญแล้วได้
งบประมาณการศึกษาเพ่ิมเติมก็ได้เท่ากัน เราจะเป็น AEC โรงเรียนก็เหมือนเดิมครูเหมือนเดิม
เด็กไม่เก่งเหมือนเดิม มันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องแนะน ากระทรวงศึกษาเห็นตามเราเป็น
ประกาศโน้นนี่นั้น นี่คือเริ่มทิศทางใหม่ของการศึกษา เพราะฉะนั้นคนที่จะมาขออาคารเรา
เวลานี้ เข้ายุทธศาสตร์เรารึเปล่า อยู่ในแผนเราไหม อนาคตโรงเรียนมี 80 คน 100 คน      
ไม่ต้องมาขอ นอกจากจะมาบอกว่าโรงเรียนนี้จะมีเด็กเพ่ิมยังไง มีชุมชนเพ่ิม หมู่บ้านจัดสรรเพ่ิม 
แล้วเด็กจะเรียนที่นี่เพราะอะไร ครูดี สอนดี รึเปล่า เพราะฉะนั้นเราให้ไปมันจะเสียเปล่า 
 
 

เพราะอาคาร... 
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เพราะอาคารมันย้ายไม่ได้ ถ้าให้ไปแล้วโรงเรียนไม่มีคนเรียนอาคารก็ร้าง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัย
ส าคัญมาก่อนที่เราจะให้ เราให้โรงเรียนบ้านดอน เพราะเด็กของโรงเรียนบ้านดอนมีชุมชนเพ่ิม 
เราให้แค่มีอาคารเรียนเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นคนที่มาขอโรงเรียนต้องเข้าคิวเต็มหมดที่
ต้องการอาคาร แต่เราให้บ้านฉางเราดูเป็นเมืองใหญ่ใกล้สนามบิน มันก็ดูเป็นโปรแกรมที่
ส าคัญ ผมเรียนว่าที่ท่านอภิปรายผมเข้าใจ และต่อจากนี้คุยในสภาฯ นี้ โรงเรียนที่ขอมาต้องมี
เกณฑ์ต้องอยู่ใน ยุทธศาสตร์แข็งแกร่ง ไม่อย่างนั้นเราจะเดินผิดทางแต่ทุกคนชมโรงเรียน   
ตากสินเพราะว่าเราอยู่ในเมือง เราแตกต่างจากเขาเราสอนแบบที่มีคนมาดูงานเยอะแยะ    
เด็กเก่งเรื่องภาษามีกลยุทธ์ของเรา ผอ.มาโรงเรียนตากสิน ต้องท าแบบนี้นะผู้ปกครองต้อง
ชี้แจงยังไง แต่ถ้าเป็นโรงเรียนอ่ืนท าไม่ได้ พอเข้าไปเขาก็บอก นายกอาคารนี้พังอีกแล้ว    
อาคารนี้เสร็จก็จะเอาห้องอาหารอีก สิ่งเหล่านี้เข้าใจหมดเราร่วมมือกันได้ถ้ามองแล้วโรงเรียน
นี้มีชุมชน มีที่พอ อยู่ใกล้เมือง เราก็ท าให้โรงเรียนนี้ใหญ่ได้ สิ่งเหล่านี้อยู่แผนในการพิจารณา
ของ อบจ.ระยอง ทั้งหมด เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่าน ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร ครับ 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร ส.อบจ.เขต 5 อ าเภอแกลง คณะครูขอบคุณท่านนายก     
มาครับ เมื่อคืนไปงานเกษียรหลายโรงเรียนครับ ได้คอมพิวเตอร์  ได้หลายอย่างครับ อบจ.
สนับสนุนให้หลายโรงเรียนด้วยกันขอบคุณมากด้วย ก็เลยคุยกันว่างบประมาณจะไปลง  
เฉพาะโรงเรียนใหญ่ๆ โรงเรียนบ้านนอกไม่ค่อยได้ ยกตัวอย่างโรงเรียนแกลง แออัดยัดเยียด
กันมาก ไม่ค่อยกระจายไปบ้านนอก เขาก็ถามท าไมถึงเป็นแบบนั้น กระผมก็ตอบไปเลยว่าไม่รู้ 
แต่ที่ต้องน ามาเรียนผมบอก ผอ.ว่าถ้า ณ วันนี้คุณไม่กระตือรือร้นเดี๋ยวจะเจอโลกดูด      
มัธยมตากสินแกลงขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะดูดมาโรงเรียนนี้หมดเลย ฉะนั้นคุณต้องรีบเร่ง
ด าเนินการ ส่วนการของบอาคารเรียนก็คงจะยากเพราะมัน 3 ล้านบาท 4 ล้านบาท แต่ว่า   
เราก็สนับสนุนไป คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี ฉะนั้นท่านผอ.ก็ขอบคุณท่านนายกมาโอกาสนี้ด้วย 
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่าน ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ครับ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ส.อบจ. เขต 5 อ าเภอเมือง ขอบคุณที่ท่านนายกให้ความอนุเคราะห์
อาคารเรียน 4 ชั้น ที่โรงเรียนวัดบ้านดอน แต่เกิดปัญหานะครับ คือจริงๆหมดสัญญาตั้งแต่ 
กรกฎาคม 2561 แต่ยังไม่เสร็จพ่ึงขึ้นชั้น 4 ก็ขอฝากทางผู้บริหารถึงกองช่างครับ คราวที่แล้ว
ผมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินก็ฝากกองช่างไว้แล้ว เดี๋ยวผมจะส่งไลน์ให้นะครับ  
ผมมีสัญญาหมดเลยที่ผมถ่ายมา เพราะว่าจริงๆแล้วด้วยเหตุผลประการที่ผมเคยคุยกับ  ผอ.  
กองช่าง ครั้งที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมิน คือผู้รับทราบจากสระบุรีประมูลงานกับ
เราแล้วไปขายงานต่อให้กับท่านอ่ืน คนที่เรางานไปผิดอยู่แล้วแหละ คุณไปซื้องานท างานกันเอง 
 
 

แต่ผลสุดท้าย... 
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แต่ผลสุดท้ายลงทุนไปแล้วบริษัทสระบุรี ก็มาเบิกเงินกับ อบจ. ไม่ให้ผู้รับจ้าง ขั้นต่อไป 4 ล้าน
กว่าบาท จะหยุดงานก็หยุดไม่ได้ ท าต่อไปเรื่อยๆ ตุ๊เวลาไป งานท าดี บริษัทจ่าชู แต่ว่าไม่ดี
ตรงที่ว่าท าแล้วไม่ได้เงิน ก็ฝากผู้บริหารด้วยว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกัน  ผมเข้าประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาบอกว่าตอนนี้ก าลังแก้ไขอยู่ แต่ยังไงก็ฝากว่าอย่าให้มันยืดเยื้อมาก
เพราะว่าเงินมีแต่ปัญหาผู้รับจ้างเป็นปัญหาจริงๆ ผมก็คุยว่าเราไม่สามารถจะเลือกผู้รับจ้างได้
เวลาจัดซื้อจัดจ้าง ระยองมีบริษัทดีๆเยอะแต่มันเปิดระบบใหม่อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ ยังไงก็ฝากถึง
กองช่างติดตามให้จบหน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่าน ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ครับ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน 
เลขานุการสภาฯ นางสาวอุมา วิภูษณะ ส.อบจ.เขต 4 อ าเภอแกลง ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพค่ะ ดิฉันได้รับ

ความไว้วางใจจากสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ เมื่อมกราคม 
พ.ศ. 2558 นับเนื่อง 3 ปีเศษ วันนี้ขอเรียนต่อท่านประธานสภาฯ และที่ประชุมอันทรง
เกียรติว่า ก็จะขอลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาฯ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนได้มี
โอกาสท าหน้าที่ตรงนี้ค่ะ และก็ตลอดเวลา 3 ปีเศษที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
ของกองกิจการสภาฯ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณพ่ีๆน้องๆทุกคน มา ณ โอกาสนี้ ค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี ๒๕๖1 ตามท่ี สภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖1 มีก าหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 
2561 เป็นต้นมา นั้น  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณาเรื่อง         
ในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามอ านาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ ว 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้ปิดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖1 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 
2561 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.๒๕๖1 
ลงชื่อ นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ผมขอปิดประชุม  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างสรรค์ 
ประธานสภาฯ    ความเจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่ ง ให้ความร่วมมือร่วมใจ ในการด าเนินกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของเรา 
และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 
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เลิกประชุม  เวลา  16.40 น.   

    
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
       หวัหน้าฝ่ายการประชุม 

 
                                                

(ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 


